



ที่ ลย ๐๓๑๘/ว ๒๐๒

ที่ว่าการอำเภอท่าลี่

ถนนทรงพระศิรี ลย ๔๒๑๔๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าลี่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพนทอง นายด่านศุลกากรท่าลี่ สรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง ท้องถิ่นอำเภอท่าลี่ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ ๒๑๐๒ หัวหน้าชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๑๕ (ขฝต.ขต.๑๕) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย ๓ (ท่าลี่) หัวหน้าชุดประสานงานเพื่อความมั่นคงไทย-ลาว ประจำพื้นที่จังหวัดเลย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (อำเภอท่าลี่) นายกเทศมนตรี ตำบลท่าลี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ปลัดเทศบาลตำบลท่าลี่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนันทุกตำบล นางพิศมัย สันทานานันท์ (ก.ธ.จ.เลย) ประธานป่าชุมชน อำเภอท่าลี่ สมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอท่าลี่ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอท่าลี่ (กบอ.)

ด้วยอำเภอท่าลี่ กำหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

อำเภอท่าลี่ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเป็นการรับทราบนโยบายจากรัฐบาล นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่องานราชการและการให้บริการแก่พี่น้องประชาชน จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อนึ่ง หากมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ให้มอบหมายผู้ที่มีอำนาจการตัดสินใจได้ เข้าร่วมประชุมแทน หากหน่วยงานของท่านมีข้อราชการที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ขอให้สรุปผลส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อบรรจุวาระการประชุมพร้อมสำเนาเอกสารในเรื่องดังกล่าว หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการฯ (สำนักงานอำเภอ) ได้ไม่เกินภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ (การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลิน นาชัยโชติ)  
นายอำเภอท่าลี่

ที่ทำการปกครองอำเภอ

สำนักงานอำเภอ โทร.๐ - ๔๒๘๘ - ๙๒๐๖

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”